

Arria NLG จับมือเป็นพันธมิตรกับ UiPath ขับ

เคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอัตโนมัติ

ครั้งที่แรกของวงการ: เทคโนโลยีการสร้างภาษาธรรมชาติ (NLG) และระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (RPA) ถูกจับรวมลงในแพลตฟอร์มเดียวกัน

Arria NLG ผู้นำระดับโลกในการให้บริการเทคโนโลยี NLG จับมือเป็นพันธมิตรกับ UiPath ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ RPA ในองค์กร เพื่อผลักดันการผนวกรวมระดับใหม่ด้วยการรวม NLG เข้ากับ RPA

ทุกวันนี้ ระบบอัตโนมัติระดับองค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้น การเป็นพันธมิตรกันครั้งนี้จึงจะทำให้ลูกค้าของ UiPath มีช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม 2 เทคโนโลยีที่อยู่ภายในแพลตฟอร์มเดียว สิ่งนี้ทำให้ลูกค้าของทั้งสองบริษัทได้รับประโยชน์เต็ม ๆ จากโซลูชันระบบอัตโนมัติทั้งสองตัว

Dhruv Asher รองประธานอาวุโส ผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของ UiPath กล่าวถึงการเป็นพันธมิตรกันครั้งนี้ว่า “เรามีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรร่วมกับผู้ให้บริการนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างภาษาธรรมชาติ (NLG) และมอบเทคโนโลยีนี้ให้แก่ลูกค้าของเรา แพลตฟอร์มสร้างระบบอัตโนมัติของ UiPath ที่ผนึกรวมกับแพลตฟอร์มของ Arria NLG ช่วยผสานช่องว่างในการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ การผนวกรวมเทคโนโลยีครั้งนี้ทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการด้านความรู้ในการสร้างระบบอัตโนมัติด้วยการเป็นพันธมิตรครั้งนี้ ลูกค้าจึงสามารถทำรายงานที่เคยเขียนโดยมนุษย์ให้เป็นรายงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยี NLG เพื่อ UiPath Studio”

Sharon Daniels ซีอีโอของ Arria กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการผนึกกำลังที่ใกล้ชิดของทั้งสองบริษัท ขณะที่พวกเราทั้งสองฝ่ายต่างก็ให้บริการธุรกิจระดับองค์กรที่มุ่งเน้นการใช้งานที่คล้าย ๆ กัน อาทิ การจัดทำรายงานการเงินอัตโนมัติ ระบบรองรับการทำงานด้านการทุจริต เครดิต และความเสี่ยง ตลอดจนอื่น ๆ อีกหลายด้าน สิ่งนี้เป็นการขยายการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับการทำงาน และการวิเคราะห์ที่ใช้ภาษาเป็นพื้นฐาน”

การเป็นพันธมิตรกับ Arria ทำให้ UiPath กลายเป็นผู้ให้บริการ RPA รายแรกที่รวมเทคโนโลยี NLG ลงในแพลตฟอร์มของบริษัท หลังจากผ่านขั้นตอนการเลือกสรรที่รอบคอบแล้ว UiPath ก็ได้เลือกเทคโนโลยี NLG ของ

Arria เนื่องด้วยระบบวิเคราะห์และภาษาที่ทรงพลัง ทั้งยังใช้งานง่าย ดังนั้น Arria จะถูกผนวกรวมลงในแพลตฟอร์มของ UiPath และจะถูกจดทะเบียนลงในอีโคซิสเต็ม UiPath Go อันประกอบด้วยโซลูชันอัตโนมัติที่ดาวน์โหลดได้ง่ายและปลอดภัย เพื่อกลุ่มผู้ใช้ RPA ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การใช้เทคโนโลยีสองตัวนี้ด้วยกันทำให้ลูกค้าในระดับองค์กร สามารถพลิกโฉมรูปแบบการปฏิบัติงานได้ในทันที และทำให้มีความได้เปรียบด้านการแข่งขันในตลาดเพราะสามารถสร้างระบบอัตโนมัติได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำหรับในด้าน RPA นั้น เทคโนโลยีนี้ทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง มีอัตราความเร็วและประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น และเมื่อมีเทคโนโลยี NLG แล้ว ความเร็วและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการรายงานจึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เทคโนโลยีการสร้างภาษาธรรมชาติ (NLG) เป็นการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับงานที่ใช้ความรู้ และเป็นระบบ AI ที่ทันสมัย สามารถคิดและเขียนเหมือนมนุษย์ทำ ด้วยศาสตร์คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมที่ล้ำสมัย NLG สามารถย่อยข้อมูลปริมาณมหาศาล วิเคราะห์ข้อมูล ทำบทสรุป และแปลงข้อมูลดังกล่าวให้กลายเป็นถ้อยคำแบบลายลักษณ์อักษร (หรือการพูด) ได้ในทันทีเหมือนกับที่เขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร คำอธิบาย และบทสรุปที่ NLG สร้างขึ้นนั้น ได้รับการปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของผู้อ่านเรื่องนั้น

ส่วนกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (RPA) เป็นการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับการกระทำของมนุษย์ เทคโนโลยีนี้ทำให้ทุกคนสามารถกำหนดค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ “หุ่นยนต์” เพื่อลอกเลียนแบบและผนวกรวมการกระทำต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์ภายในระบบดิจิทัล เพื่อส่งงานกระบวนการทางธุรกิจ แพลตฟอร์ม RPA ที่ใช้ AI ของ UiPath ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถทำระบบอัตโนมัติให้กับงานที่ซ้ำ ๆ และขั้นตอนทางธุรกิจที่อิงตามกฎเกณฑ์ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานเร็วขึ้น ลดต้นทุน และทำให้พนักงานมีความพึงพอใจมากขึ้น

เทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งสองตัวนี้ส่งมอบความสามารถในการทำกำไรให้โดยตรง ขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงความเร็วและความแม่นยำในองค์กรและอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เกี่ยวกับ UiPath

UiPath เป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยี AI ที่มีการเติบโตเร็วที่สุดและมีมูลค่าสูงสุดของโลก บริษัทเป็นผู้นำในยุค “ระบบอัตโนมัติต้องมาก่อน” โดยสนับสนุนการผลิตหุ่นยนต์ 1 ตัวสำหรับทุกคน พร้อมมอบการฝึกอบรมและความร่วมมือแบบเปิดให้ฟรี และทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ผ่าน AI และการเรียนรู้ของเครื่อง บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำทักษะในยุคดิจิทัลมามอบให้ผู้คนเรื้อนล้าน ซึ่งแพลตฟอร์ม RPA ระดับองค์กรของบริษัทได้สร้างระบบอัตโนมัติให้กับงานซ้ำและงานที่นำเป็อมาแล้วหลายล้านรายการ แก่บรรดาองค์กรในภาคธุรกิจและภาครัฐทั่วโลก จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ประสบการณ์ของลูกค้า และความพึงพอใจในงานของพนักงานให้ดีขึ้น

เกี่ยวกับ Arria NLG

Arria NLG เป็นผู้นำระดับโลกด้าน Natural Language Generation (NLG) หรือการสร้างภาษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญด้านการดึงข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลที่ซับซ้อน ก่อนจะสื่อสารข้อมูลนั้นออกมาด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ (หมายถึงภาษาที่พูดหรือเขียนโดยมนุษย์) บริษัท Arria NLG เป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้ออกใบอนุญาตเทคโนโลยีของตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Arria NLG Studio

Arria NLG Studio ช่วยให้นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถสร้างเรื่องเล่าที่ซับซ้อนได้อย่างไม่จำกัดจากชุดข้อมูลเชิงโครงสร้าง อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียของ Arria มีรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่าย สอดคล้องกับการตัดสินใจเชิงวิเคราะห์ เชิงภาษาศาสตร์ และเชิงวิจณลีลาของผู้เขียนที่เป็นมนุษย์เมื่อต้องสร้างเรื่องราวที่มีความหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Arria NLG ได้ที่ Lyndsee Manna, SVP Business Development, โทร: +1 973 534 9478 หรืออีเมล lyndsee.manna@arria.com

ลิงก์:

www.uipath.com
www.arria.com/partners
lyndsee.manna@arria.com

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/329543/Arria_NLG_Logo.jpg